



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกและประมวลผลได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

**๑. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี**

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว และหากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาสั่งจ้าง
๔. ผู้นั้นขอสละสิทธิการจัดจ้าง

**การเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัว ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยนำหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จำนวน ๑ ฉบับ มาส่งในวันรายงานตัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่เลือก ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุดสาคร เรืองวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

จ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาววิวรรณ มุ่งช้อนกลาง	
๒	๐๐๓	นางสาวปราถนา ผ่องหนู	
๓	๐๐๑	นายวุฒิชัย พันชนะ	